
Nd. 181. Fyrirspurn
til atvinnum álaráðherra  11111 viðskipti við setuliðið.

Flm .: Sveinhjörn Högnason.

Vegna y f ir lý s in g a r  liæstv. atvinnuinálaráðherra  í lok  þ ingfundar sameinaðs 
Alþingis 13 . þ. m. 11111 sölu á mjólk til setuliðsins, þar sem hann lýsti y f ir  því, að 
stjórn setuliðsins vildi ekki og hefði aldrei v i l jað  kaupa m jó lk  neina það, sem um- 
fram  væ ri þarf ir  landsmanna sjálfra, þá vil ég leyfa mér að bera fram  eftirfarandi 
fyr irsp urn ir  til ráðherrans í því sambandi:

1 . H efur hæstv. ráðherra ekki áður verið kunn ugt 11111, að setuliðið hal'i sett ein- 
hver sk ilyrð i um, að ])að fengi að halda e inhverju  m jólkurm agn i,  ef kaupum  
yrði  haldið á fram  frá þess hendi

2 . H efur ráðherrann orðið þess var, að slík skilaboð af hersins h álfu  hafi  fylgt 
pöntununi hans á m jólk handa sji ikrahúsum  sínum, að hann vildi hana ekki 
til þeirra, neiua hún væ ri afgangs þörfum  landsm anna? Og er það tilætlun 
r ik isstjórnarin nar að ha'tta að láta (>essi s júkrah ús hersins fá m jó lk  fram- 
vegis?

15. E f  sala á m jólk  til setuliðsins verður með öllu felld niður þær fáu vikur, sem 
einhver skortur er á henni hér i bænum, ætlar r ik isst jórnin  þá að try g g ja  það, 
að slík viðskipti  hefjist aftur  á sama inæ likvarða og' nú, er a fgan gsm jó lk  verður 
fy r ir  hendi til þess? ()g ætlar hún að try g g ja  jntð, að frainleiðendur biði ekk- 
ert fjárhagslegt tjón við slikar  ráðstafan ir?

4 . H afa sams kon ar  skilaboð kom ið frá herstjórninni 11111 það, að hún vilji  ekki 
vatn, rafm agn né vinnu, annað en það, sem afgangs er h já  landsm önnum  sjálf- 
um?


